

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย  
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  
 วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.  
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย

\*\*\*\*\*

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายธนัญชัย จันทร์แสนตอ	ประธานสภา อบต.	ธนัญชัย จันทร์แสนตอ	
2	นางสมนึก ไชยทิง	รองประธานสภา อบต.	สมนึก ไชยทิง	
3	นายเด็ด ศรีคำ	สมาชิกสภา อบต.ม.1	เด็ด ศรีคำ	
4	นายสุนทร มีชิน	สมาชิกสภา อบต.ม.2	สุนทร มีชิน	
5	นายธีรเกียรติ พะตัน	สมาชิกสภา อบต.ม.2	ธีรเกียรติ พะตัน	
6	นางเรณู ล้อสินคำ	สมาชิกสภา อบต.ม.3	เรณู ล้อสินคำ	
7	นายเรืองเดช ระวังภัย	สมาชิกสภา อบต.ม.3	เรืองเดช ระวังภัย	
8	นางปราณีต ผมป็น	สมาชิกสภา อบต.ม.4	ปราณีต ผมป็น	
9	นายละเมียด ขวาชันซ์	สมาชิกสภา อบต.ม.5	ละเมียด ขวาชันซ์	
10	น.ส.เนื่อน้อง อองกุลนะ	สมาชิกสภา อบต.ม.5	เนื่อน้อง อองกุลนะ	
11	นายสุทธิ ตีคำ	สมาชิกสภา อบต.ม.6	สุทธิ ตีคำ	
12	นายภูพิชณรัฐ ตีภักคตินันท์	สมาชิกสภา อบต.ม.7	ภูพิชณรัฐ ตีภักคตินันท์	
13	นางคล้าย มั่งดี	สมาชิกสภา อบต.ม.7	คล้าย มั่งดี	
14	นายเปรม ล้อสินคำ	สมาชิกสภา อบต.ม.8	เปรม ล้อสินคำ	
15	นางคำแ่วน ไชยโสภา	สมาชิกสภา อบต.ม.8	คำแ่วน ไชยโสภา	
16	นางเฉลา เทพอินทร์	สมาชิกสภา อบต.ม.9	เฉลา เทพอินทร์	
17	นายพรมมา ใจมูล	สมาชิกสภา อบต.ม.9	พรมมา ใจมูล	
18	จ.อ.ธรรมณรงค์ มีมา	เลขานุการสภา อบต.	จ.อ.ธรรมณรงค์ มีมา	

ผู้ขาดประชุม - ไม่มี

## ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายแบงค์ เนตรชั้นทอง	นายก อบต.บ้านฝาย	แบงค์ เนตรชั้นทอง	
2	นางชุตินันท์ ภูมิภาค	รองนายก อบต.บ้านฝาย	ชุตินันท์ ภูมิภาค	
3	นายปกาสิต พรมมา	รองนายก อบต.บ้านฝาย	ปกาสิต พรมมา	
4	นายสมบัติ มาท่ามา	เลขานุการนายก อบต.	สมบัติ มาท่ามา	
5	นางวาริณี เสาวภา	นักบริหารงานทั่วไป	วาริณี เสาวภา	
6	นางจันทร์ษา เปี้ยจันทร์	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	จันทร์ษา เปี้ยจันทร์	
7	นายปิยะโชติ ชัยวิจิต	เจ้าพนักงานธุรการฯ	ปิยะโชติ ชัยวิจิต	

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

เลขานุการสภา อบต.

(จำเอกธรรมณรงค์ มีมา)

- บัดนี้ ที่ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายพร้อมแล้ว มีผู้เข้าประชุมฯ จำนวน 18 คน ขาดประชุม จำนวน 0 คน และผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน สำหรับวันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเชิญประธานสภาฯ จุฑธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

### วาระที่ 1

#### เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

(นายธนัญชัย จันทร์แสนตอ)

- สวัสดิ์ศรีรับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอแจ้งให้ทุกท่านรับทราบดังนี้ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กได้มีหนังสือแจ้งมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กเห็นชอบให้ความยินยอมทำกิจการนอกเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัว-หนองแบน หมู่ที่ 6 บ้านหนองแห้ว ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายทุกท่านได้รับทราบนะครับ

ที่ประชุม

- รับทราบ

<b>วาระที่ 2</b> ประธานสภาฯ (นายธนัญชัย จันทร์แสนต่อ)	<b>เรื่องรับรองรายงานการประชุม</b> - 2.1 รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตามที่ได้แจ้งสำเนารายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้วให้แก่สมาชิกได้ตรวจสอบแล้วนั้นไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดหรือไม่ครับ
ที่ประชุม	- ไม่มี
ประธานสภาฯ (นายธนัญชัย จันทร์แสนต่อ)	- หากไม่มีท่านใดแก้ไขหรือว่าเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ในบันทึกการประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านฝาย รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ผมขอมติรับรองรายงานการประชุม ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม	- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียง 17 เสียง
<b>วาระที่ 3</b>	<b>กระทู้ถาม</b> - ไม่มี
<b>วาระที่ 4</b>	<b>เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว</b> - ไม่มี
<b>วาระที่ 5</b> ประธานสภาฯ (นายธนัญชัย จันทร์แสนต่อ)	<b>เรื่องที่เสนอใหม่</b> - 5.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) <b>เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564</b> ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายชี้แจงรายละเอียดให้กับสภาฯ ทราบและพิจารณาครับ
นายก อบต.บ้านฝาย (นายแบงค์ เนตรขันทอง)	- เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้

บรรลุลวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นั้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริงานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจ ของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้สร้างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ได้รับหนังสือแจ้งจากอำเภอป่าตอง ที่ อต 0518/2437 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การขอรับเงินสนับสนุนโครงการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย (Quarantine ระดับอำเภอ) โดยอุดหนุนให้กับอำเภอป่าตอง จังหวัดอุดรดิตถ์ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในประเทศไทยยังคงพบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งจังหวัดอุดรดิตถ์มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน และมีมาตรการที่สำคัญในการควบคุมโรค โดยมีการค้นหาผู้ติดเชื้อ ดูแลรักษาแยกกัก การกักตัวดูแลรักษาที่บ้าน การจัดตั้งศูนย์พักคอย เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่ก่อนนำส่งโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อำเภอป่าตองจึงได้ขอรับเงินสนับสนุนโครงการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย (Quarantine ระดับอำเภอ) อำเภอป่าตอง จังหวัดอุดรดิตถ์ เพื่อดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย (Quarantine ระดับอำเภอ) และค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มแผน โดยได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 ขึ้น เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายพิจารณาให้ความเห็นชอบ สำหรับรายละเอียดขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการชี้แจงครับ

นักวิเคราะห์นโยบายฯ  
(นางจันทร์ษา เปี้ยจันทร์)

- เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านคะ สำหรับรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้วนะคะ ประกอบด้วย 2 ส่วน นะคะ ส่วนที่ 1 เป็นบันทึกหลักการและเหตุผลในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 ซึ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายได้ชี้แจงให้กับทุกท่านได้รับทราบแล้วนะคะ ต่อไปเป็นส่วนที่ 2 เป็นบัญชีสรุปโครงการ และรายละเอียดของโครงการนะคะ คือ โครงการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Quarantine ระดับอำเภอ) อำเภอ น้ำป่าตองงบประมาณ 150,000 บาท บรรจุไว้ในปีงบประมาณ 2564 และ 2565 ขอนำเรียนชี้แจงให้กับทุกท่านได้รับทราบและพิจารณาร่วมกันคะ ขอขอบคุณคะ

ประธานสภาฯ  
(นายธนัญชัย จันทร์แสนต่อ)

- ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายและนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้นำชี้แจงรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 ให้กับสมาชิกทุกท่านได้รับทราบไปแล้วนั้น ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ

ปลัด อบต.บ้านฝาย  
(จอ.ธรรมณรงค์ มีมา)

- เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ ผมขอนำเรียนเพิ่มเติมในส่วนของการใช้เงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานอื่นดำเนินการ เป็นอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นที่จะต้องให้การสนับสนุน ซึ่งสถานการณ์ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในขณะนี้ ระดับประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ยวันละ 13,000 คน ซึ่งคาดว่า

ภายในเดือนสิงหาคมจะเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 30,000 คน ต่อวัน ในส่วน  
ของจังหวัดอุดรดิษฐ์มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ วันนี้  
รวมทั้งสิ้น 725 ราย พักรักษาตัว 518 ราย รักษาหายและกลับบ้าน 203  
ราย เสียชีวิต 4 ราย สำหรับอำเภอโนนสะอาดมีจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (โควิด 19) รวมทั้งสิ้น 63 ราย รักษาตัว 53 ราย หายแล้ว 10  
ราย ซึ่งตำบลบ้านฝายมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จำนวน  
5 ราย ในส่วนของผู้ที่มาจากกลุ่มเสี่ยงต้อง SWAB ทุกราย หากผลตรวจ  
เป็นลบ ต้องกักตัว หากผลตรวจเป็นบวกต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล ซึ่ง  
ขณะนี้ทางอำเภอโนนสะอาดก็อาจจะมีโรงพยาบาลสนามคาดว่าน่าจะเป็น  
โรงเรียนไกรลาส อำเภอโนนสะอาด ขอนำเรียนชี้แจงให้ทุกท่านได้รับทราบครับ

ประธานสภาฯ  
(นายธนัญชัย จันทร์แสนต่อ)

- ครับสถานการณ์โควิดก็ระบาดไม่หยุดนะครับ ขอให้สมาชิกทุกท่านดูแล  
ตนเองด้วยนะครับ เวลาเดินทางหรือว่าอยู่ในที่ชุมชนก็ขอให้ปฏิบัติตาม  
มาตรการที่ทางราชการกำหนดด้วยนะครับ ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะ  
สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

ประธานสภาฯ  
(นายธนัญชัย จันทร์แสนต่อ)

- ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยอันใดแล้ว ผมขอมติที่ประชุมสภาในการพิจารณาให้  
ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3  
พ.ศ.2564 โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 17 เสียง

ประธานสภาฯ  
(นายธนัญชัย จันทร์แสนต่อ)

- **5.2 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564  
งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์** สำหรับรายละเอียดขอเรียนเชิญปลัดองค์การ  
บริหารส่วนตำบลบ้านฝายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงครับ

ปลัด อบต.บ้านฝาย  
(จอ.ธรรมณรงค์ มีมา)

- เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลทุกท่าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายและ  
ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ สำหรับรายละเอียดในการโอนงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปี 2564 ดังนี้ครับ

**เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย**

**1. เรื่องเดิม**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามประกาศลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ไม่เพียงพอและไม่ได้ตั้งไว้ในบางรายการใน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้

1. ชุดไม้ค้ประชุม จำนวน 2 ชุด
2. จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ

**2. ข้อเท็จจริง**

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ดังกล่าว ฯ ไว้ จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดชุดไม้ค้ประชุมเพื่อใช้ในกิจการสภาฯ และใช้ในการประชุมต่าง ๆ ใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย และจอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า

**3. กฎระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 และ ข้อ 32

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อ 32 ภายใต้บังคับ ข้อ 38 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอ

**4. ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ**

- เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มและตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้

**ขออนุมัติโอนลด**

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น **ตั้งไว้ 500,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเลือกตั้งท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าจัดทำป้าย ฯลฯ

(งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน 441,100.- บาท ขออนุมัติโอนลด  
จำนวน 105,500.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน 335,600.-  
บาท

**ขออนุมัติโอนตั้งเป็นรายการใหม่****สำนักปลัด**

ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

**ไม้ค้ประชุม **ตั้งไว้ 60,000.- บาท****

- เพื่อจัดซื้อไม้ค้ประชุม จำนวน 2 ชุด ชุดละ 30,000.- บาท รวมเป็นเงิน 60,000.- บาท รายละเอียด ดังนี้

- ไม้ค้ประชุม 1 ชุด ประกอบด้วย
  - เครื่องควบคุมไม้ค้ประชุม 1 เครื่อง
  - ไม้ค้ประชุม 8 เครื่อง

จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563

(งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน 0.- บาท ขออนุมัติโอนเพิ่มตั้งเป็น  
รายการใหม่ จำนวน 60,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน  
60,000.- บาท



**ขออนุมัติโอนตั้งเป็นรายการใหม่****สำนักปลัด****คำครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**

**จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ตั้งไว้ 45,500.- บาท**

- เพื่อจัดซื้อ จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า คุณสมบัติเฉพาะสังเขป ดังนี้

1. ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้วหรือ 144x144 นิ้ว หรือ 120x160 นิ้ว หรือ 122x162 นิ้ว หรือ 12x12 ฟุต ขนาด
2. จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจ่อขึ้นลงหยุดด้วยสวิทช์ หรือ รีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563 (งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน 0.- บาท ขออนุมัติโอนเพิ่มจำนวน 45,500.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน 45,500.- บาท)

**เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์****กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม****1. เรื่องเดิม**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามประกาศลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 ไม่ได้ตั้งไว้ในบางรายการใน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

**2. ข้อเท็จจริง**

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ไว้ประกอบกับมีพนักงานเพิ่ม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีความจำเป็นใหม่การปฏิบัติหน้าที่ ฉะนั้น จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ โดยการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง

### 3. กฎระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 และ ข้อ 32

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อ 32 ภายใต้บังคับ ข้อ 38 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอ

### 4. ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

- เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มและตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้

#### ขออนุมัติโอนลด

##### กองการศึกษา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานการศึกษา

ค่าใช้จ่าย

รวม 482,000.- บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นในการฝึกอบรมและสัมมนา

ตั้งไว้ 70,000.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ในการฝึกอบรมและสัมมนา ของบุคลากรทางการศึกษาตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น (งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน 57,100.- บาท ขออนุมัติโอนลด จำนวน 29,500.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน 27,600.- บาท)

## ขออนุมัติโอนตั้งเป็นรายการใหม่

### กองการศึกษา

#### แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบลงทุน ตั้งรวมไว้ รวม 0.- บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 0.- บาท

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 0.- บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ตั้งไว้ 0 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)

จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ

(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก

(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ

(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี

ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย

กว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า

1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB

จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี

ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)

และ Bluetooth

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้

1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/

ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/

ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ

ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณ

(งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน 0.- บาท ขออนุมัติโอนเพิ่มตั้งเป็น

รายการใหม่จำนวน 22,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน

22,000.- บาท

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 0.- บาท

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

(Ink Tank Printer) ตั้งไว้ 0.- บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500.-

บาท โดยมีคุณลักษณะ ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
  - 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  - 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน 0.- บาท ขออนุมัติโอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่จำนวน 7,500.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน 7,500.- บาท)

จึงขอเรียนชี้แจงให้ทุกท่านได้รับทราบและพิจารณาครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ  
(นายธนัญชัย จันทร์แสนต่อ) - ครับตามที่ท่านปลัดฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของการโอนงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ในงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท  
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด  
และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองการศึกษาฯ ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดสงสัย  
รายละเอียดอันใดหรือไม่ครับเชิญครับ

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธานสภาฯ  
(นายธนัญชัย จันทร์แสนต่อ) - ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยอันใดแล้ว ผมขอมติที่ประชุมสภาในการพิจารณาอนุมัติ  
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท  
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนักปลัด  
และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองการศึกษาฯ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม - อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของสำนัก  
ปลัดและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองการศึกษาฯ ด้วยคะแนนเสียง 17  
เสียง

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ  
(นายธนัญชัย จันทร์แสนต่อ) - ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะหรือว่าจะสอบถามเรื่องอันใด  
ก็ขอเรียนเชิญครับ

ที่ประชุม - ไม่มี

ประธานสภาฯ  
(นายธนัญชัย จันทร์แสนต่อ) - ถ้าหากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอแนะใด ๆ แล้ว การประชุมก็ดำเนินมา  
ครบทุกวาระ ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย  
คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ผมขอปิดการ  
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่  
2 ประจำปี พ.ศ.2564 ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา - 10.45 น.

ลงชื่อ จำเอก ธรรมณรงค์ มีมา ผู้จัดบันทึกการประชุม  
(ธรรมณรงค์ มีมา)

ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย

ลงชื่อ *พรมมา ใจมูล* คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายพรมมา ใจมูล)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย หมู่ที่ 9

ลงชื่อ *เรืองเดช ระวังภัย* คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายเรืองเดช ระวังภัย)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย หมู่ที่ 3

ลงชื่อ *สุทธิ ตีคำ* คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายสุทธิ ตีคำ)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย หมู่ที่ 6

ลงชื่อ *ธนัญชัย จันทร์แสนต่อ* ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายธนัญชัย จันทร์แสนต่อ)

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย